



ที่ ศธ ๐๔๑๘๓/ ๖ ค้อ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต ๕ ถนนสถลมารค  
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  
๓๔๑๖๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี ๒๕๖๐ งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รายการปรับปรุง  
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบฟอร์มประมาณการราคา ปร.๔ ปร.๕ และปร.๖ จำนวน ๑ ชุด  
๒. ราคาวัสดุปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๐ แผนงาน  
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษา  
ประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ  
ไฟฟ้าและระบบประปา โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ พิจารณาจัดสรรให้กับ  
โรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นและขาดแคลน ยกเว้น โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศึกษาสงเคราะห์ และ  
โรงเรียนตีประจําตำบล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดที่ยังมี  
ความจำเป็นขาดแคลน และต้องการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา จัดทำรายละเอียดคำขอ  
งบประมาณ ดังนี้

๑. รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ต้องมีหนังสือการตรวจสอบจากหน่วยงานในสังกัด  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือหน่วยงานที่มีความรู้ด้านไฟฟ้ายืนยันความจำเป็นเร่งด่วนในการ  
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จัดทำประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ ปร.๕ และ ปร.๖ และแผนผังแสดง  
จุดตำแหน่งการติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า หากจำเป็นต้องติดตั้งขยายเขตรบบไฟฟ้าภายนอกให้ทาง  
โรงเรียนขอความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคำขอของงบประมาณดังกล่าวให้  
ยกเว้นระบบไฟฟ้าภายในเท่านั้นที่ทางโรงเรียนต้องดำเนินการจัดทำรายละเอียดคำขอของงบประมาณด้วยตนเอง

๒. รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ให้โรงเรียนจัดทำประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔  
ปร.๕ และ ปร.๖ และแผนผังแสดงจุดตำแหน่งการติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา

๓. จัดทำเอกสารคำขอของงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา จำนวน  
๒ ชุด ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ กลุ่มนโยบายและแผน ภายใน  
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

กลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ ๐๘ - ๖๔๖๘ - ๑๙๓๔

โทรสาร ๐๔๕ - ๘๗๐๐๓๘

www.web.ubon5.go.th